

จับตาโผโยกย้ายเข้าครม.ก่อนสิ้นก.ย.

เมื่อวันที่ 22 กันยายน การโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆ สัปดาห์นี้คาดว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลายกระทรวง เนื่องจากเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป รอเสนอเข้า ครม.รวม 6 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ระดับ 11 ได้แก่ ปลัดกระทรวง 1 ตำแหน่ง ระดับ 10 ได้แก่ รองปลัด 2 ตำแหน่ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง 1 ตำแหน่ง และที่ปรึกษาระบบประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม (สปส.) 1 ตำแหน่ง

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องรอความชัดเจนในสัปดาห์หน้า สำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงนั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ว่า จะเป็นบุคคลในหรือนอกกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแคนดิเดตปลัดกระทรวงคนต่อไป หากเป็นคนในมี 3 คน คือ 1.นายจิรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการ สปส. 2.นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) 3.นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) แต่หากเป็นคนนอก คนที่มาแรงคือ นายภาณุ อุทัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายโชติ คว้าชู ปลัด ทส.กล่าวว่า ทส.มีตำแหน่งระดับ 10 ที่จะต้องเสนอ ครม. 4 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้ตรวจราชการกระทรวง การแต่งตั้งโยกย้ายระดับดังกล่าวขึ้นอยู่กับพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการ ทส. โดยทั่วไปจะมีการดำเนินการก่อนเสนอชื่อเข้า ครม.เพียง 1 วันเท่านั้น

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและ รว.พาณิชย์ จะเสนอ ครม. เห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งปลัดกระทรวง รองปลัด และอธิบดี รวม 7 คน ในการประชุม ครม. สัปดาห์นี้ หลังจากเสนอรายชื่อเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน โผเดิมที่จะเสนอ ครม. จะเสนอ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ เพียงคนเดียว จากที่ได้พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมจาก 3 ตัวเต็ง คือ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค-รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่สุดท้ายก็เกาะเหลือนางศรีรัตน์เพียงคนเดียว หากมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก็จะทำให้ตำแหน่งอธิบดีทั้งตั้งใหม่และเก่า สลับปรับเปลี่ยนในครั้งนี้อย่างแน่นอน เช่น น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ จากอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยตั้งนายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษากระทรวงพาณิชย์ เป็นอธิบดีกรมการค้าภายในแทน